

Số : 58/PGD&ĐT

Bảo Lâm, ngày 11 tháng 3 năm 2020.

V/v công tác chỉ đạo hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: Các trường Mầm non, Phổ thông trực thuộc.

Để đảm bảo công tác quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Phổ thông trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện công văn số 375/SGDĐT-GDTrH ngày 04/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục chỉ đạo các hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện nghiêm túc những việc cần làm trước khi học sinh đi học trở lại và những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại theo nội dung công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học:

+ Thường xuyên tổng vệ sinh trường lớp, tiêu độc khử trùng, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm an toàn để đón học sinh đi học trở lại.

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của ngành Y tế và tại Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Sửa đổi bổ sung Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018:

+ Khi học sinh đi học trở lại thì thực hiện nội dung, chương trình học của tuần kế tiếp sau kỳ nghỉ theo khung thời gian năm học; tuyệt đối không cắt xén chương trình; tạm thời không tổ chức bán trú đối với học sinh bậc Tiểu học.

+ Không điều động học sinh đến trường hay tham gia các hoạt động ngoại khóa... khi chưa có văn bản chỉ đạo khi học sinh đi học trở lại.

+ Các đơn vị cần điều chỉnh, sắp xếp lịch học để tập trung học chương trình

